

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ ๖๖๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเฝ้าระวังบุคคลภายนอกเข้ามาก่อเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/๑๓๖

ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว ๘๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

๓. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว ๑๔๗

ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการ
ดูแลนักเรียนในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน
และการเฝ้าระวังระงับเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ปัจจุบันมีข่าวปรากฏกรณีเกิดเหตุการณ์
บุคคลภายนอกเข้ามาก่อเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาบ่อยครั้ง เช่น กรณีบุคคลภายนอกพกพาอาวุธ
เข้ามาบุกรุกทำร้ายนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ทั้งขณะเวลาทำการ อยู่เวรยามเวลากลางวัน-กลางคืน
และในวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นเหตุให้นักเรียน ครู และบุคลากรได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากเกิดการต่อสู้กับผู้ก่อเหตุ
ดังนั้น เพื่อให้ นักเรียน ครู และบุคลากร มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการตามมาตรการในหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ พร้อมทั้งดำเนินการ
ร่วมกับสถานศึกษา ดังนี้

๑. จัดทำกลไกการเฝ้าระวังบุคคลภายนอกเข้ามาก่อเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา
ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายในระดับจังหวัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย
ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
มูลนิธิ และองค์กรภาคเอกชนการกุศลที่ดูแลเรื่องความปลอดภัย ในการหารือวางแผนป้องกัน
และประสานงานทั้งในเรื่องการทำแผนป้องกันเหตุ การสื่อสารประสานงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย
ในสถานศึกษา

๒. ประเมินความเสี่ยงแบบบูรณาการร่วมกันทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมถึงเวลาทำการ
และนอกเวลาทำการ

๓. ทบทวนแผนเผชิญเหตุและการป้องกันเหตุในระดับสถานศึกษา รวมถึงพิจารณา
จัดทำห้องมั่นคง จัดทำกริ่งหรือสัญญาณพิเศษที่มีความแตกต่างจากสัญญาณทั่วไปที่ใช้ในสถานศึกษา

ติดตั้งป้าย...

ติดตั้งป้าย “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” การกำหนดตัวบุคคลการประสานงานขอความช่วยเหลือ
ในกรณีเมื่อเกิดเหตุ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษา ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรสามารถจัดการและป้องกันเหตุได้อย่างทันต่อสถานการณ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการอย่างเคร่งครัดโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีร ภาวังคนันท์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัชการราชภัฏวแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์ความปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๐๐